

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานเทศกาลนมทานชาติ

ในวันที่ ๑ - ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๐๗:๐๐ - ๑๗:๐๐ น. ณ หอประชุมธำรง บัณฑิต



สารบคาวกยาลย

บูรพา
บู

ฉบับประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก



เมื่อวันที่ ๑-๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘:๐๐ น. ณ หอประชุมอารัง บัณฑิตวิทยาลัยบูรพา จัดงานเทศน์มหาชาติเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเข้ารับฟังการเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นประเพณี

ที่มีการสืบทอดกันมา นับเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจรรโลงวัฒนธรรมที่สูงส่งของไทย ด้วยการน้อมนำเรื่องราวเมื่อครั้งพุทธกาลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติสุดท้ายเป็นพระเวสสันดร โดยทรงบำเพ็ญทานบารมี ด้วยการบริจาคทรัพย์ศฤงคาร พระมเหสี พระโอรส และพระธิดา ซึ่งจัดเป็นมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ การมีโอกาสได้รับฟังเทศน์มหาชาตินับว่าได้อานิสงส์โดยแท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคติความเชื่อที่ว่าถ้าผู้ใดได้ฟังการเทศน์มหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถาภายในวันเดียวจะได้เกิดในยุศพระศรีอารย์เมตไตรย ผลานิสงส์จะส่งผลให้ผู้นั้นสมความมุ่งมาดปรารถนาในสิ่งที่พึงประสงค์ และยังส่งผลให้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา

การเทศน์มหาชาตินั้น มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณกาล คือ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ การเทศน์มหาชาติมีการจัดเป็นประจำทุกปี ในระหว่างเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ หรือเดือน ๑ (เดือนอ้าย) ในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสม มหาชาติหรือเวสสันดร



ชาดกประกอบด้วยพระคาถาภาษาบาลีจำนวน ๑,๐๐๐ พระคาถา ลักษณะการเทศน์เรียกว่า เทศน์คาถาพัน หรือเทศน์มหาชาติ มหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ได้มีการแต่งเป็นร้อยยาวด้วยท่วงทำนองอันเพราะพริ้ง และการเทศน์แต่ละกัณฑ์ก็จะมีท่วงทำนองที่แตกต่างกันออกไป เมื่อการเทศน์มหาชาติแต่ละกัณฑ์จบลง ก็จะมีปี่พาทย์ประโคมเพลงประจำกัณฑ์

นอกจากอานิสงส์โดยรวมในการฟังเทศน์มหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ์ แล้วในแต่ละกัณฑ์ยังมีอานิสงส์แยกย่อยออกไปอีก ซึ่งในแต่ละกัณฑ์ก็จะมีอานิสงส์แตกต่างกันไป เรียกว่าแล้วแต่ใครอยากจะได้อานิสงส์ของกัณฑ์ไหนก็บูชากัณฑ์นั้นไป ดังนี้

ผู้บูชากัณฑ์ทศพร จะได้อานิสงส์ดังนี้ จะได้รับทรัพย์สมบัติตั้งปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อใจริ้วใจ ถ้าเป็นบุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์ ทั้งจะได้บุตรหญิงชาย เป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปกายงดงาม มีความประพฤติดี กิริยาวาจาเรียบร้อยทุกประการ

ผู้บูชากัณฑ์หิมพานต์ จะได้อานิสงส์ดังนี้ ย่อมได้ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ ครั้นตายไปแล้วจะได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยสมบัติ





อันโอฬาร มีบริวารแวดล้อมบำรุง บำเรออยู่เป็นนิจ ครั้นจตุตจาก สวรรค์แล้วจะลงมาเกิดในตระกูล ชัตติยะมหาศาล หรือตระกูล พรหมมณเฑียรศาสดอันบริบูรณ์ด้วย ทรัพย์ศฤงคาร บริวารมากมาย นานาประการ เช่น โค กระบือ ช้าง ม้า รถ ยานพาหนะ นับประมาณ มิได้ ประกอบด้วยความสุขกาย สบายใจทุก ๆ อิริยาบถ

ผู้ใตบุชากัณฑ์ทานกัณฑ์ จะได้อานิสงส์ดังนี้ จะบริบูรณ์ด้วย แก้วแหวนเงินทอง ทาส ทาสี และ สัตว์สองเท้าสี่เท้า ครั้นตายแล้ว จะได้ไปเกิดในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรแวดล้อมมากมาย เสวยสุขอยู่ในปราสาทแล้วด้วย แก้ว ๗ ประการ

ผู้ใตบุชากัณฑ์ทวนปเวสน์ จะได้อานิสงส์ดังนี้ จะได้รับความสุขทั้งโลก นี้และโลกหน้า จะได้เป็นบรมกษัตริย์ใน ชมพูทวีปเป็นผู้ทรงปริชา เจลยวณลาด สามารถปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไป

ผู้ใตบุชากัณฑ์ชุก จะได้อานิสงส์ดังนี้ จะได้บังเกิดในตระกูล กษัตริย์ ประกอบด้วยสมบัติอันงดงามกว่าชนทั้งหลายจะเจรรจาปราศรัย ก็ไพเราะเสนาะโสต แม้จะได้สามีภรรยาและบุตรธิดา ก็ล้วนแต่มีรูปทรง งดงามอ่อนง่าย

ผู้ใตบุชากัณฑ์จุลพน จะได้อานิสงส์ดังนี้ แม้จะบังเกิดในภพใดๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์บริวาร จะมีอุทยานอันดาราตาศด้วยดอกไม้ หอมตลบไป แล้วจะมีสระโบกขรณีอันเต็มไปด้วยปทุมชาติ ครั้นตายไป แล้วก็ได้เสวยทิพย์สมบัติในโลกหน้าสืบไป

ผู้ใตบุชากัณฑ์มหาพน จะได้อานิสงส์ดังนี้ จะได้เสวยสมบัติใน ดาวดึงส์เทวโลก และจะได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาล มีทรัพย์ ศฤงคารบริวารมาก มีอุทยานและสระโบกขรณีเป็นที่ประพาส เป็นผู้ บริบูรณ์ด้วยศักดิ์คณาภาพเฟื่องฟูไปทั่วชมพูทวีป อีกทั้งได้เสวยอาหาร ทิพย์เป็นนิจนรันดร

ผู้ใตบุชากัณฑ์กุมาร จะได้อานิสงส์ดังนี้ ย่อมประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาครั้นตายไปได้เกิดในฉกามาพจรสวรรค์ ใน



สมัย ที่พระศรีอารีย เมตไตรยมาอุบัติก็ จะได้พบศาสนาของ พระองค์ จะได้ถือ ปฏิสนธิในตระกูล กษัตริย์ ตลอดจน ได้สดับรับฟังพระ สัทธรรมเทศนาของ พระองค์แล้วบรรลุ พระอรหัตผลพร้อม ด้วยปฏิสัมภิตาทั้ง ๔ ด้วยบุญราศีที่ได้อบรมไว้

ผู้ใตบุชากัณฑ์มัทรี จะได้อานิสงส์ดังนี้ เกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้ มั่งคั่ง สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ เป็นผู้มีอายุยืนยาว ทั้งประกอบด้วยรูป โฉมงดงามกว่าคนทั้งหลาย จะไปในที่ใด ๆ ก็จะมีแต่ความสุขทุกแห่งหน

ผู้ใตบุชากัณฑ์สักกบรรพ จะ ได้อานิสงส์ดังนี้ จะได้เป็นผู้เจริญ ด้วยลาภ ยศ ตลอดจนจตุรพิธพร ทั้ง ๔ ประการ ได้แก่ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาล

ผู้ใตบุชากัณฑ์มหาหาราช จะ ได้อานิสงส์ดังนี้ จะได้มีมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระ ราชา เมื่อจากโลกมนุษย์ไปก็จะได้ ไปเสวยทิพย์สมบัติในฉกามาพจร สวรรค์ มีนางเทพอัปสรเป็นบริวาร ครั้นบารมีแก่กล้าก็จะได้นิพพาน สมบัติอันตัดเสียซึ่งชาติขรา พยาธิ มรณะ พ้นจากโอชะทั้งสาม มีการ โภชะ เป็นต้น

ผู้ใตบุชากัณฑ์ฉกษัตริย์ จะได้อานิสงส์ดังนี้ จะได้เป็นผู้เจริญด้วย พร ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุก ๆ ชาติแล

ผู้ใตบุชากัณฑ์นครกัณฑ์ จะ ได้อานิสงส์ดังนี้ จะ ได้ เป็นผู้บริบูรณ์ ด้วยวงศาคณาญาติ

ข้าทาสชายหญิง ภรรยาสามี หรือบิดามารดา เป็นต้น อยู่พร้อมหน้ากันโดย ความผาสุก ปราศจากโรคภัยทั้งปวง จะทำการใด ๆ ก็พร้อมเพรียงกัน ยิ่งการงานนั้น ๆ ให้สำเร็จจุลลงไปด้วยดี



พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะพยาบาลศาสตร์กับ Houei Institute Of Aging ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Houei Institute of Aging จากประเทศญี่ปุ่น โดยมี ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับ Houei Institute Of Aging จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเอกชนที่ให้บริการผู้สูงอายุแบบครบวงจร การลงนามในครั้งนี้เพื่อเป็นการต่อสัญญาความร่วมมือ (เคยมีการลงนามความร่วมมือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐) และวางแผนการดำเนินงานทางวิชาการร่วมกัน เช่น การทำวิจัยร่วม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาการบริการต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น



พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ในคนแบบสหสถาบันระหว่าง สถาบันภาคี และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ อาคาร วช.๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน พร้อมทั้งสร้างระบบการพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยที่ใช้คนในการทดลองให้เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานตามเกณฑ์องค์การอนามัยโลก ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะส่งผลให้ไทยก้าวไปเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยทางคลินิกและการวิจัยในคนระดับแนวหน้าของโลก รศ.ดร.เสวี ชัดรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการลงนามความร่วมมือ ซึ่งมีสถาบันภาคี ๒๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



MOU

มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร.) มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยวได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เป็นตัวแทนในการลงนาม และ นายมนูญ สรรค์คุณากร รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์



จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี นนทศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ร่วมลงนามเป็นพยาน

จากการที่ทั้งสองหน่วยงานมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกันในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านการเงิน ดังนั้นหน่วยงานทั้งสองจึงได้จัดให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านการเงินให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย



เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ พล.ต.อ.เกา สารสิน ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมเทาทอง ๑ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา โดยพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๕ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งสิ้น ๕๔ ทุน มูลค่าทุนการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น ๘๘๐,๐๐๐ บาท

มหาวิทยาลัยบูรพาขอขอบพระคุณ พล.ต.อ.เกา สารสิน ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ไว้ ณ โอกาสนี้

MOU

มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร.) มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยวได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เป็นตัวแทนในการลงนาม และ นายมนูญ สุวรรค์คุณากร รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีชนิ นนทศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ร่วมลงนามเป็นพยาน

จากการที่ทั้งสองหน่วยงานมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกันในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านการเงิน ดังนั้นหน่วยงานทั้งสองจึงได้จัดให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านการเงินให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย



เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ พล.ต.อ.เอก สารสิน ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมเทาทอง ๑ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา โดยพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคตะวันออก โดยจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๔ มูลนิธิโตโยต้าให้การสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งสิ้น ๔๔ ทุน มูลค่าทุนการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น ๘๘๐,๐๐๐ บาท

มหาวิทยาลัยบูรพาขอขอบพระคุณ พล.ต.อ.เอก สารสิน ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ไว้ ณ โอกาสนี้

ม.บูรพา ร่วมกับ กปส. จัดคอนเสิร์ตการกุศล “ม.บูรพาบรรเลงบทเพลงเพื่อความสุข” โดยศิลปินแห่งชาติและศิลปินดังรวม ๒๐ ชีวิต



เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “ม.บูรพาบรรเลงบทเพลงเพื่อความสุข” ซึ่งวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะนิสิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน รุ่นที่ ๑ ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ จัดขึ้น ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

สำหรับการจัดคอนเสิร์ต “ม.บูรพาบรรเลงบทเพลงเพื่อความสุข” เป็นการหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการหารายได้ใช้ในกิจกรรม

ทางการศึกษาของคณะนักศึกษา สาขาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ โดยการจัดคอนเสิร์ตดังกล่าว เป็นการนำเสนอบทเพลงแห่งชาติ ตะวันออก และเพลงดังในอดีต จากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนักร้องยอดเยี่ยม และนักร้องรับเชิญ ประกอบด้วย คุณสุเทพ วงศ์กำแหง คุณทิพวรรณ ปิ่นภิบาล คุณวรนุช อารีย์ คุณอนุมาพร บัวพึ่ง คุณวีระ บำรุงศรี คุณจำนงค์ศักดิ์ แดงพันธ์ คุณโฉมฉาย อรุณฉาน และศิลปินอีกมากมาย



โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน



รศ.ดร.เสรี ชัดเข้ม
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ



ผศ.อานนท์ ไชยสุริยา
ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๓:๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดเข้ม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ ไชยสุริยา ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสายสนับสนุนวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติ ทั้งทางด้านอีเมลล์และทางโทรศัพท์ เป็นภาษาอังกฤษ



บรรยากาศการอบรม

โครงการ BUUIC Open House 2012 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา



เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดโครงการ BUUIC Open House 2012 ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ (ศ.ดร.สุชาติ อุปลัมภ์) มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติให้กับครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้เป็นที่รู้จัก และเพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทดลองเข้าใช้ชั้นเรียนในรายวิชาต่างๆ โดยการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งเป็นการแสดงศักยภาพ



ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติอย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นสากล โดยมีครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากหลายสถาบันให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โครงการจัดทำจรรยาบรรณผู้สื่อข่าวกีฬา



สภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับฝ่ายกิจการพิเศษ งานประชาสัมพันธ์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการจัดทำจรรยาบรรณผู้สื่อข่าวกีฬา เมื่อวันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รศ.อัมชา ก.บัวเกษร รองอธิการบดี เป็นประธานให้การต้อนรับ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวเปิด

งาน นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ประธานคณะทำงานฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัย “บทบาทและอิทธิพลของนักพากย์ฟุตบอล” โดย อ.ธนาคม พงษาพิทักษ์ การนำเสนอผลงานวิจัย “แนวทางโครงการกำกับดูแลการนำเสนอเนื้อหาสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ในต่างประเทศ” โดย ดร.ธีรรัตน์ พันทวี วงศ์ชนะเอนก และนายรณวิทย์ สิมะเสถียร มุลนิธิสตรี้-สฤชติวงศ์ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมระดมความคิดเห็นกว่า ๕๐ คน และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา สาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬาเข้าร่วมฟังกว่า ๑๐๐ คน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นร่างแนวคิดการจัดทำจรรยาบรรณผู้สื่อข่าวกีฬาเพื่อให้ได้คู่มือจรรยาบรรณสำหรับผู้สื่อข่าวกีฬาที่เป็นกรอบ หรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อกระตุ้นให้นิสิตในสาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬา และผู้สื่อข่าวสายกีฬา ได้ตระหนักถึงจรรยาบรรณของการทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวสายกีฬามากยิ่งขึ้น และการระดมความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวในครั้งนี้ คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจะได้สรุปและจัดทำเป็นคู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวกีฬา ต่อไป



สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมปรึกษาหารือการสมทบหลักสูตรสาขาเทคนิคเภสัชกรรม ระดับปริญญาตรี



เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓:๐๐ น. ณ ห้องประชุม PH ๔๑๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒน์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมให้การต้อนรับ ทีมผู้บริหารจากสถาบันพระบรมราชชนก และคณาจารย์จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการสมทบหลักสูตรสาขาเทคนิคเภสัชกรรมระดับปริญญาตรี



เปิดโลกอาเซียนกับ ม.บูรพา ในงาน “มนุษย์กับสังคม” ๒๕๕๕

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน “มนุษย์กับสังคม ๒๕๕๕ เปิดโลกอาเซียน” เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และส่งเสริมให้เยาวชนสนใจความรู้สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มากขึ้น กับกิจกรรมทางวิชาการมากมาย เช่น นิทรรศการเปิดโลกอาเซียน การประกวดความสามารถทางวิชาการ การจำหน่ายสินค้าอาเซียน และลิ้นอาเซียนโชว์ โดยพิธีเปิดเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙:๐๐ น. ดร.บุญรอด บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมกล่าวเชิญ ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว พร้อมทั้งเติมชมงาน และเป็นประธานเปิดห้องสมุดข้างบันได ณ ชั้น ๕ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



เราสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ? เกี่ยวกับอาเซียนได้ที่ใดบ้าง

ข้อมูลประเทศอาเซียนที่ควรรู้

บรูไนดารุสซาลาม (BRUNEI DARUSSALAM)

พื้นที่	๕,๗๖๕ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว
เมืองหลวง	บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประชากร	๓๙๕,๐๒๗ คน
ภาษาราชการ	มาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu)
ศาสนา	อิสลาม(๖๗%) พุทธ(๑๓%) คริสต์(๑๐%) และฮินดู(๑๐%)
ระบอบการปกครอง	สมบูรณาญาสิทธิราชย์
วันชาติ	๒๓ กุมภาพันธ์
หน่วยเงินตรา	บรูไนดอลลาร์
ดอกไม้ประจำชาติ	ดอก Simpor (Dillenia Suffruticosa) เป็นดอกไม้ที่มีกลีบดอกขนาดใหญ่ สีเหลือง เมื่อบานเต็มที่ กลีบดอกจะบานออกคล้ายกับร่ม
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ	-สินค้านำเข้าสำคัญ เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า - สินค้าเกษตร อาทิ ข้าวและผลไม้ - สินค้าส่งออกสำคัญ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ - ตลาดส่งออกที่สำคัญ ญี่ปุ่น อาเซียน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย - ตลาดนำเข้าที่สำคัญ อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น
การศึกษาของบรูไนดารุสซาลาม	บรูไนดารุสซาลาม ไม่มีการจัดการศึกษามัคบังคับ แต่มีการจัดการศึกษาให้แก่เด็กทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระบบการจัดการศึกษาของบรูไนดารุสซาลาม มีดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา ๑ ปี ระดับประถมศึกษา ๖ ปี ระดับมัธยมศึกษา ๗-๘ ปี (บางเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓ ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒-๓ ปี และระดับเตรียมอุดมศึกษา ๒ ปี) ระดับมหาวิทยาลัย ๓-๔ ปี หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ติดต่อ	Ministry of Education-Brunei Darussalam http://www.moe.edu.bn

พวกเราสามารถสืบค้นข้อมูล

เกี่ยวกับอาเซียนได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้

๐ สำนักเลขาธิการอาเซียน

www.aseansec.org

๐ สำนักงานเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

www.aunsec.org

๐ กระทรวงต่างประเทศ

www.mfa.go.th/asean

๐ สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

www.asean-thailand.org

๐ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

www.bic.moe.go.th

www.asean.moe.go.th

ราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA)

พื้นที่	๑๘๑,๐๓๕ ตารางกิโลเมตร
ประชากร	๑๕.๕๕ ล้านคน
เมืองหลวง	กรุงพนมเปญ
ระบอบการปกครอง	ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ภาษาราชการ	ภาษาเขมร
ศาสนา	พุทธเถรวาท (มหานิกาย ๙๐% และธรรมยุติกนิกาย ๑๐%)
สกุลเงิน	เรียล
ดอกไม้ประจำชาติ	ดอก Rumdul หรือดอกกล้วยไม้ เป็นดอกไม้สีขาวเหลืองอยู่ในใบเดี่ยว มีกลิ่นหอมในเวลาค่ำ
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ	-สินค้าส่งออก เสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า ปลา ไม้ ยางพารา นูรี และข้าว -สินค้านำเข้าสำคัญ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดื่ม ผักพื้น และผลิตภัณฑ์ยาง
-ตลาดนำเข้า	จีน(๑๘.๑%) ยองกง(๑๖.๘%) เวียดนาม(๑๒.๓%) ไทย(๑๒.๒%) ไต้หวัน(๑๐.๙%)
-ตลาดส่งออก	สหรัฐอเมริกา(๖๖.๖%) เยอรมนี(๙.๖%) สหราชอาณาจักร(๕.๕%) แคนาดา(๔%) เวียดนาม(๒.๗%)
ระบบการศึกษาของกัมพูชา	ระบบการจัดการศึกษาของกัมพูชา ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้การศึกษาเป็นกลไกสำคัญของประเทศ ในการจัดความยากจน การจัดการระบบการศึกษาของกัมพูชา มีดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา ๓ ปี ระดับประถมศึกษา ๖ ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓ ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓ ปี ระดับอุดมศึกษา ๔-๗ ปี การจัดการศึกษาด้านอาชีวและเทคนิคจัดให้ตั้งแต่ ๑ ปี ไปจนถึง ๓-๕ ปี โดยจะเน้นการฝึกทักษะ ให้กับประชาชน หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา
ที่อยู่ติดต่อ	Ministry of Education, Youth and Sport - Cambodia http://www.moeys.gov.kh

แหล่งข้อมูล

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน

โครงการจัดการประกวดบอร์ดนิทรรศการ กิจกรรมอาเซียนบวกจีน

ฝ่ายกิจการพิเศษ งานประชาสัมพันธ์ จัดการประกวดบอร์ดนิทรรศการกิจกรรมอาเซียนและอาเซียนบวกจีน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยบูรพาทราบถึงการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและอาเซียนบวกจีนของส่วนงานต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยการประกวดบอร์ดนิทรรศการดังกล่าวให้จัด ณ ส่วนงาน และมีคณะกรรมการกลางไปประเมินในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับส่วนงานที่ชนะเลิศในอันดับที่ ๑ - ๑๐ จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลชมเชยได้รับใบประกาศนียบัตรจากอธิการบดี

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕ รายละเอียดต่างๆ งานประชาสัมพันธ์จะทำหนังสือแจ้งถึงส่วนงานต่างๆ ต่อไป



โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง สนับสนุนห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี



ฝ่ายกิจการพิเศษ งานประชาสัมพันธ์ จัดโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง สนับสนุนห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.

๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ห้องสมุดของวิทยาเขตจันทบุรี รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนมาใช้บริการห้องสมุดของวิทยาเขตด้วย รวมทั้งเพื่อเป็นการต่อยอดการมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาการเรียนรู้ และการอ่านให้แก่บัณฑิตด้วย ซึ่งการจัดทอดผ้าป่าหนังสือครั้งที่ ๑ นั้น ได้ตั้งเป้าการรับบริจาคหนังสือให้ได้จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม รวมยอดจากการบริจาคหนังสือในโครงการดังกล่าวได้ตั้งเป้าไว้จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม โดยหนังสือที่รับบริจาคเป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนในระดับปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกสาขา รวมทั้งหนังสือนวนิยาย ความรู้ทั่วไป วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์กับชุมชน

ฝ่ายกิจการพิเศษ งานประชาสัมพันธ์ จะขอรับบริจาคหนังสือจากส่วนงานต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนใจร่วมบริจาคหนังสือต่อไป ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถนำหนังสือบริจาคได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ หรือ ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร.) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๕

โครงการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล

ฝ่ายกิจการพิเศษ งานประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องดนตรีและส่งเสริมกิจการวง Symphony Orchestra ของมหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยการวงไว้มงคิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นการสนองนโยบายพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

รูปแบบคอนเสิร์ตเป็นการแสดงบทเพลงมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเรียบเรียงเสียงประสานใหม่บรรเลงโดย วงดุริยางค์เครื่องลม มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะนักร้องประสานเสียง มหาวิทยาลัยบูรพา อำนวยเพลงโดยวาทยกรเกียรติยศ “วานิช ไปตะวานิช” การบรรเลงและขับร้อง จากศิลปินรับเชิญที่มีชื่อเสียงและศิลปินเกียรติยศ (ศิษย์เก่า) การบรรเลงบทเพลงประพันธ์ใหม่ โดยคณาจารย์สาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ การแสดงละครเพลงร่วมสมัย และการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานอัญมณี และการออกแบบเสื้อผ้าการแสดง จากคณาจารย์และนิสิต สาขาดนตรี และการแสดง และคณะอัญมณี (บริเวณหน้างาน) โดยจะเรียนเชิญ นางสุกมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยบูรพา กบทวน แผนยุทธศาสตร์รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๘๐๕ อาคาร ภปร. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.วิโรจน์ เรื่องประเทืองสุข ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ให้เป็นประธานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้เปลี่ยนไป และเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เกิดขึ้นใหม่ โดยเฉพาะขณะนี้มีการเน้นเรื่อง ASEAN มาก จึงเป็นการรองรับการเตรียมความพร้อมที่เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย

เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยน แผนยุทธศาสตร์ก็ต้องปรับให้ทัน และก้าวหน้าไปข้างหน้าตลอด ซึ่งผลการประชุมครั้งแรกในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยบูรพา คือ ใช้ตัวชี้วัดจำนวน ๒๔ ตัวชี้วัด และจะต้องปรับตัวชี้วัดบางตัว เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งถือเป็นความท้าทายของขามหาวิทยาลัยบูรพาอย่างยิ่ง (รายละเอียดจะติดตามและนำเสนอต่อไป)



“Maritime Game” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ รศ.อัมชา ก.บัวเกษร รองอธิการบดี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “Maritime Game” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬา เซาว์น มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีนักกีฬาร่วม ๓ สถาบัน คือ นิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวินาหาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี การแข่งขันจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน และให้นักกีฬามีความสามัคคีในหมู่คณะ โดยการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานทั้งในส่วนของนักกีฬาและกองเชียร์





การประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
The Eighth National Transport Conference

NTC8

พัฒนาการขนส่งหลายรูปแบบสู่ความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจระดับโลก

Enhancing multimodal transports towards supreme excellence in global economic

๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ โรงแรม เดอะโหนด รีสอร์ท
จังหวัดชลบุรี



ร่วมจัดโดย

กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร
คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง (วสท.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การขนส่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้าน การขนส่งที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญไม่เพียงแต่เป็นปัจจัยที่สนับสนุนความก้าวหน้าและการพัฒนาเติบโตทางกายภาพให้กับเมืองหรือชุมชนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของเมืองและชุมชนนั้นด้วย ซึ่งกว่าร้อยละ ๓๐ ของต้นทุนในการผลิตมาจาก ภาคขนส่ง ด้วยเหตุนี้ประเด็นสำคัญของการลดหรือควบคุมต้นทุนภาคการขนส่งก็คือ การจัดการเชื่อมโยงระบบขนส่งหลายรูปแบบที่มีอยู่ในชุมชน และเมืองให้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดระบบเชื่อมต่อการขนส่งหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเฉพาะในระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสามารถสร้างความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจในระดับโลกได้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อการเดินทางและขนส่งของโลก นอกจากนี้การเปิดเสรีการค้ากับประเทศต่างๆ ในอนาคตก็อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้ไทยจำเป็นต้องพัฒนาระบบการเชื่อมต่อการขนส่งหลายรูปแบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับนานาประเทศในระดับสากลได้อย่างเท่าเทียม

กระทรวงคมนาคม จึงได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง ภายใต้คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ขึ้น ในวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรม เดอะโหนด รีสอร์ท ชลบุรี เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ผู้ประกอบการด้านขนส่ง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการขนส่งทั้งภาครัฐและเอกชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในการพัฒนาหลายรูปแบบ ให้สู่ความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกของประเทศต่อไป

BUU @ Srakaew

พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างหอพระพุทธรูป มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และงานศิษย์เก่า “รวมพล คน ม.บูรพา”



ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างหอพระพุทธรูป มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปลัดมภ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการชมรมศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมเป็นเกียรติ

สืบเนื่องจากมีผู้มีจิตศรัทธา คือ นายสุรเชษฐ์ ก้านสันเทียะ หัวหน้าจำกัด วิศวกร เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง และเจ้าของหมู่บ้าน วิศวกร แลนด์

อรัญประเทศ ได้สร้างพระพุทธรูป ฐานหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว นำมามอบให้ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับนิสิตและบุคลากร และเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจตามหลักพุทธปฏิบัติของนิสิตและบุคลากรวิทยาเขตสระแก้ว ปัจจุบันยังไม่มีสถานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปที่ถาวร และเหมาะสม จึงได้ อัญเชิญมาประดิษฐานไว้บริเวณหน้าอาคารเทียบทองเป็นการชั่วคราว ในการนี้ทางชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มีความเห็นร่วมกันว่าควรจะมีการจัดสร้างอาคารหอพระ เพื่อประดิษฐานองค์พระพุทธรูปแบบถาวรขึ้น ซึ่งทางวิทยาเขตสระแก้ว พิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่บริเวณวงเวียนขวัญเรือน มีขนาดกว้างขวางและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการจัดสร้าง จึงได้มีการวางศิลาฤกษ์สร้างหอพระพุทธรูป มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว แบบแปลนในการจัดสร้างขอความอนุเคราะห์ใช้แบบแปลนของ “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ที่ทางจังหวัดสระแก้ว ได้ใช้ก่อสร้าง ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เป็นแบบแปลนในการก่อสร้าง ลักษณะเป็นอาคารทรงไทย ๔ มุข ขนาดพื้นที่ ๑๒๕ ตารางเมตร โดยมีการปรับปรุงแบบ ดัดบันได ด้านหลังออกหนึ่งด้าน แล้วก่อผนังที่ด้านหลัง (เป็นตำแหน่งที่ตั้งองค์พระ) ซึ่งวิทยาเขตสระแก้ว ได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ให้อธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ช่วยจัดทำแบบรูปราชการและราคาากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว งบประมาณการก่อสร้างจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๒๔,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)ชมรมศิษย์เก่าฯ เห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างหอพระในครั้งนี้ จึงมีดำริร่วมกันในการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างหอพระพุทธรูป เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๖:๐๙ น. และงานศิษย์เก่า “รวมพล คน ม.บูรพา” เวลา ๑๘:๐๐ น. โดยได้รับเกียรติจาก นายจูนันท์ เทียนทอง ฯพณฯรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๑ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี





นายฐานิสร์ เทียนทอง ขณกษัตริย์มนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๑ กล่าวในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รวมพล คน ม.บูรพา” ว่าผมมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในงานศิษย์เก่า



“รวมพล คน ม.บูรพา” มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ในวันที่ นับตั้งแต่มีการเปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว เป็นเวลากว่า ๑๐ ปี ได้เห็นการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เจริญก้าวหน้าทันสมัยมาเป็นลำดับ และเห็นการพัฒนาของชมรมศิษย์เก่าที่รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น นอกจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว กำลังการขับเคลื่อนสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ศิษย์เก่าที่จะเป็นแรงผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป ผมในฐานะศิษย์เก่าสาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา



๒๕๔๑ ขณะนั้นเรียนที่อาคารที่ว่าการอำเภอวัฒนานครหลังเก่า อีกครั้งหนึ่ง ผมรู้สึกภาคภูมิใจกับลูกหลานชาวจังหวัดสระแก้ว เป็นอย่างยิ่งที่มีสถาบันอุดมศึกษาที่เพียบพร้อม ทันสมัย สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการกับประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นศูนย์รวมของพลังประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ ความสุข แก่ประชาชน ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผมพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ส่งเสริมมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ทุกวิถีทาง และร่วมเป็นกำลังใจที่จะช่วยกันพัฒนาวิทยาเขตสระแก้วแห่งนี้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป



มหาวิทยาลัยบูรพาจับมือ สก. แสนสุข บูรณาการดำเนินงานร่วมกัน ในรูปคณะกรรมการปฏิบัติการสำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม หรือ ตมอ. ภายในมหาวิทยาลัย



ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย
อธิการบดี ม.บูรพา
กล่าวเปิดงาน



พันตำรวจเอก อิทธิพร โพธิ์ทอง
ผู้กำกับการ สก.แสนสุข
กล่าวรายงาน



พลตำรวจตรี จานงค์ รัตนกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี



พลตำรวจโท ดร.ปัญญา มาเม่น
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒

รศ.อัมชา ก.บัวเกษร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิบัติการสำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งภาคตะวันออกที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

การอยู่ร่วมกันของผู้คนมากมาย ภายในพื้นที่กว้างกว่า ๖๐๐ ไร่ ในรั้วมหาวิทยาลัยบูรพา

ความหลากหลายไม่ใช่ความแปลกแยก แต่หมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในรั้วสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็นหนึ่งทั้งในระดับประชาคมอาเซียนและก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้การวางรากฐานการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากที่สุดในรอบรั้วแห่งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบไปด้วยเหล่านิสิตกว่า ๔ หมื่นคน บุคลากรอีกกว่า ๓ พันคน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมาก สัมพันธภาพ และความร่วมมืออันดี ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพาและสถานีตำรวจภูธรแสนสุข ได้ก่อให้เกิดการบูรณาการและทำงานร่วมกันในนามของ คณะกรรมการปฏิบัติการสำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม หรือตมอ.ภายในมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต บุคลากร และประชากร ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการอย่างเป็นทางการขึ้น ณ อาคาร ๕๐ ปีมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีและ พลตำรวจตรี ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดชลบุรี ทำพิธีเปิด คณะกรรมการปฏิบัติการสำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) ภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการ รองประธาน เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการ ที่มาจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแสนสุข รวมทั้งสิ้น ๔๓ คน

คณะกรรมการปฏิบัติการสำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.)ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับหน่วยงานในพื้นที่ จัดทำแผนปฏิบัติการ รูปแบบ และวิธีการนำพลังมวลชนร่วมลดและป้องกันอาชญากรรมภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมายคณะกรรมการ ตมอ.จะมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน



เพื่อติดตามความคืบหน้าของแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและนำมาซึ่งการกำหนดมาตรการต่างๆ ทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย อาทิ มาตรการควบคุมตรวจสอบผู้ใช้รถเข้าออกมหาวิทยาลัยบูรพา มีการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ติดสติ๊กเกอร์ อนุญาตเข้า-ออก ได้ตามปกติทุกประตู โดยไม่ต้องรับบัตรผ่านเข้า-ออก เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบได้ง่ายและชัดเจน ส่วนบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อ จะต้องนำรถไปจอดในที่ที่กำหนดและติดต่อแลกบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการ ทั้งนี้ผู้มาติดต่อได้ผ่านเข้าทางประตูใด จะต้องเดินทางออกทางประตูนั้น พร้อมคืนบัตรผ่านเข้า-ออกชั่วคราวเพื่อแลกบัตรประจำตัวคืน มีการเปิด-ปิดประตูเข้าออกมหาวิทยาลัยแต่ละจุดที่เข้มงวดและเป็นเวลา มีการติดตั้งระบบวงจรปิดที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจร่วมมวชนลดอาชญากรรม และ กระจายตามจุดต่างๆทั้งภายในและนอกอาคารสำนักงาน รวมถึงประตูเข้าออก โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมีการตั้งศูนย์รับแจ้งความ ณ ศูนย์ตม.ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแสนสุข มาประจำ ระหว่างเวลา ๐๘:๓๐-๑๖:๐๐ น. บุคลากรและนิสิตที่ประสงค์แจ้งความ หรือติดต่อเอกสารเช่นแจ้งบัตรหาย ไม่ต้องเดินทางไปถึงสถานีตำรวจ ลดเวลาและขั้นตอนมีความร่วมมือกันในโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากรถภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ต่างๆ อาทิ การรณรงค์สวมหมวกกันน็อกสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ การปรับภูมิทัศน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิบัติการตำรวจร่วมมวชนลดอาชญากรรม (ตมอ.)ภายในมหาวิทยาลัย ที่ผ่านมา สามารถจับกุมกลุ่มบุคคลที่เข้ามาโจรกรรมรถจักรยานยนต์ โทรศัพท์ และทรัพย์สินอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมขยายผลต่อเนื่อง ลดการก่อเหตุได้จนถึงภายนอกของมหาวิทยาลัย มีการวางแผนเชิงรุกแม้ในภาวะวิกฤติ อาทิ การดูแลระบบความปลอดภัยศูนย์อพยพ และระบบรับฝากรถเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุมหาอุทกภัย ขณะเดียวกันก็ดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในมหาวิทยาลัยควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ยังเปิดให้เป็นที่ยี่งศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาแก่ผู้สนใจทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะในการพัฒนาที่เป็นมาตรฐานสากลต่อไป



นี่คือส่วนหนึ่งของผลงานร่วมกันจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิบัติการตำรวจร่วมมวชนลดอาชญากรรม หรือ ตมอ. ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับสถานีตำรวจภูธรแสนสุข ความร่วมมือที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อสร้างสรรคคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขกาย สบายใจ ของเหล่าผู้คนที่อยู่อาศัยและที่แวะเวียนมาสู่ภายในรั้วสถาบันการศึกษาแห่งนี้ เพื่อให้ที่นี่...เป็นบ้านแห่งรอยยิ้มจากผู้คนที่หลากหลาย แต่พร้อมจะก้าวไปเป็นหนึ่งเดียวเพื่อการพัฒนาในทุกๆระดับอย่างมั่นคงต่อไป

มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี และเลี้ยงต้อนรับพลตำรวจโท ดร.ปัญญา มาเม่น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒ และ พลตำรวจตรี จันงค์ รัตนกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ของจังหวัดชลบุรี อันเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่ง เพื่อเป็นการสานต่อ กระชับความสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และตำรวจภูธร สภ. แสนสุข ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา จัดสัมมนา “เส้นทาง เส้นชัยของวิद्यุชมน”



เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ และทีมผู้บริหารของวิทยาลัยฯ จัดงานสัมมนาพิเศษเรื่อง เส้นทางเส้นชัยของวิद्यุชมน ชุมชน ณ ชั้น ๘ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาฯ

การสัมมนา ฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกฤษณะพร เสริมพานิช อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ จำนวน ๕ ท่าน ได้แก่ ๑. คุณสมศักดิ์ ศรีสมุทร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร และผู้ริเริ่มวิทยุชุมชน ๒. คุณสุระ เกนทะนะคิล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ๓. คุณดิศทัต โหตระกิตย์ กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔. ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง อุปนายกสภาทนายความคนที่ ๑ และที่ปรึกษาอนุกรรมการ สื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ๕. พ.ท.สมเกียรติ แสงสุระเดช ที่ปรึกษาอนุกรรมการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎรและอดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงจากค่ายจักรพงษ์

ภายในงานมีคณะผู้บริหาร สื่อวิทยุ โทรทัศน์ นักประชาสัมพันธ์ บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ที่สนใจร่วมงานกว่า ๒๒๐ คน บรรยายภาคภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก

ปัจฉิมนิเทศน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔



เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ได้มีการจัดงานปัจฉิมนิเทศน์ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธี และกล่าวแสดงความยินดีแก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาและให้โอวาท

แก่ผู้ที่บัณฑิต เพื่อเสริมสร้างว่าที่บัณฑิตให้มีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมของการทำงาน หรือศึกษาต่อ โดยเฉพาะในอีก ๓ ปี ข้างหน้าที่จะมีการเปิดการค้าเสรีอาเซียน ว่าที่บัณฑิตก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้เสมอ

ผศ.บุญมา ไทยก้าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมอำนวยการ บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา และยังมี การถ่ายทอดสดผ่านทางInternet ไปยังวิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้วด้วย นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย “เคล็ดลับการทำงานอย่างมืออาชีพ” โดยวิทยากรจากบริษัท JOB MARKET THAILAND ซึ่งได้มาให้คำแนะนำในการสมัครงานในด้านต่างๆ เช่น การเขียนใบสมัคร การสัมภาษณ์งาน และบุคลิกภาพ เป็นต้น ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ที่บัณฑิตในวันดังกล่าวด้วย และแจ้งข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อระดับปริญญาโท วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มีทุนการศึกษาระดับปริญญาโทกว่า ๔.๕ ล้านบาท และให้ผู้สนใจกรอกใบสมัคร นอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ว่าที่บัณฑิตเป็นคณะกรรมการทอดผ้าป่าเข้ากองทุนอุปถัมภ์สำหรับนิสิต เพื่อให้ที่บัณฑิต ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และได้ช่วยเหลือนิสิตรุ่นน้องต่อไป เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของศิษย์เก่าที่มีความผูกพันในสถาบัน ทั้งนี้ได้มีว่าที่บัณฑิตที่เข้าปัจฉิมนิเทศน์ ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนอุปถัมภ์ ได้เงินจำนวน ๒๐,๓๒๐ บาท และสมัครเป็นกรรมการผ้าป่ากว่า ๑๐๐ คน



โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยบูรพา ชุดใหม่

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป มีรายนามดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. นายเกษม สุวรรณกุล | เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย |
| ๒. นายกำจัด มงคลกุล | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๓. นายครรชิต มาลัยวงศ์ | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. นายจิระวี เสมอวงษ์ | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. นายจำเนียร จวงตระกูล | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. นายธีระวัฒน์ อรุณธัญญะ | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. นายธีรวุฒิ บุญยโสภณ | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๘. นายนิพนธ์ ะกัมี | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๙. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๐. พลเอก วาภิรมย์ มั่นสร้างชี | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๑. นายวิชัย รุ่งตระกูล | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๒. นายสมศักดิ์ จักรไพวงศ์ | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๓. นายโอภาส เขียววิชัย | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๔. นายพจน์ สะเพียรชัย | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
- จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ที่ปรึกษา : ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รศ.ดร.เสรี ชัดรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อ.สมาน สรรพศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
อ.สุธิดา ชีโนดม หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ รศ.สุกัญญา บุรณเดชาชัย
ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ อ.ดวงทอง ศรประเสริฐ
- usssนุกราม : ผศ.ดร.บรรพต วิบุณราช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร นางธาวารวรรณ ภูวนา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
- กองusssนุกราม : นางสุพิศ ออมลี นางสาวสุภาวดี จันทร์โสม นางสาวตราจิตต์ เมืองคล้าย นางสาวนลินรัตน์ เมฆพักตร์ นายสมบัติ นุชประเสริฐ
นายจิรศักดิ์ รัตนวงษ์ นายธีร ชัยสุทธิ นายไวกิน จิตมั่น นายพงษ์พันธ์ แก้วมณี นางสาววรรณนิศา มากจันทร์
- ฝ่ายข่าวและภาพ : นายจิรศักดิ์ รัตนวงษ์ นายไวกิน จิตมั่น นางสาวนลินรัตน์ เมฆพักตร์ นายพงษ์พันธ์ แก้วมณี
- จัดทำโดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ ๑๖๙ ถ.กลางบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑
โทร ๐-๓๘๑๐-๒๑๒๐-๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๐๓๕๓ www.buu.ac.th
- ออกแบบและพิมพ์ : กราฟฟิกซี้ดี โทร. ๐๓๘-๕๕๒๒๐๒ โทรสาร ๐๓๘-๕๕๕๕๓๑